

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา(ครู 5 ปี)

นำเสนอเมื่อ : 20 มิ.ย. 2557

ข่าวฮอต! เปิดแล้ว ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เปิดรับสมัครหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา(ครู 5 ปี) ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสภา พศ. 2556 ผู้เรียนจะได้เรียนครบสมบูรณ์ทั้ง 11 มาตรฐานของวิชาชีพครู พร้อมเป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานใหม่ รองรับอัตราครูที่จะเกษียณในอีก 5 ปีข้างหน้านับแสนคน รุ่นแรก เปิดรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป

จากการที่คุรุสภาได้ปรับปรุงและประกาศใช้มาตรฐานวิชาชีพครูฉบับใหม่ พ.ศ. 2556 แล้วนั้น ทำให้มาตรฐานวิชาชีพครู จากเดิมที่มี 9 มาตรฐาน ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 11 มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครูสภา พศ. 2556 แล้ว ซึ่งจะทำให้บัณฑิตในหลักสูตรนี้มีคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมในการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ทันที

ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา (หลักสูตรครู 5 ปี) ในปีการศึกษานี้ โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 90 คนเท่านั้น

“ จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานวิชาชีพครูสภา 11 มาตรฐาน และจัดอยู่ในกลุ่มหลักสูตรสาขาวิชาขาดแคลน ที่สามารถขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.ได้ เนื่องจากจากข้อมูลกคศ. พบว่าใน 5 ปีถัดจากนี้ไปจะมีข้าราชการครูและบุคลากรสายงานสอน เกษียณอายุราชการรวมถึงเกือบ 100,000 คน ผู้ที่จบสาขาวิชาชีพครูจึงมีอัตราว่างรองรับจำนวนมาก ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเราได้ปรับปรุงตามเกณฑ์ใหม่นี้แล้ว “ ดร.ฉัตรทิพย์กล่าว

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา ใช้เวลาเรียน 5 ปี ผู้สมัครต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมีความสามารถพิเศษ ทั้งนี้จะต้องผ่านการสอบขอเขียนและการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป รับทุนรางวัลของมหาวิทยาลัยฯทันที จำนวน 5,000 บาท ไซเป็นสวนลดค่าลงทะเบียนเรียน และมีสิทธิ์รับทุนรางวัลตลอดหลักสูตรสูงสุด 40,000 บาท หากรักษาเกรดในแต่ละเทอมไม่น้อยกว่า 3.25

นักเรียน

นักศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่ถึง 31 กรกฎาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-5320-1800 – 4 หรือ www.feu.ac.th เปิดเรียน 18 สิงหาคม 2557

